

Gặp mặt đoàn đại biểu thanh niên thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh (bên trái) tặng quà động viên lãnh đạo Thành đoàn. Ảnh: PV

Chiều 12-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh gặp mặt đoàn đại biểu thanh niên thành phố Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra từ ngày 16 đến 18-12 tại Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng và đề nghị đoàn cán bộ cao tinh thần trách nhiệm, đem nguyện vọng của tuổi trẻ thành phố đến với đại hội; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, có nhiều ý kiến đóng góp của đại diện thanh niên Đà Nẵng vào văn kiện và các nội dung tại đại hội.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 16 cán bộ, hội viên, thanh niên ưu tú đại diện hơn 210.000 thanh niên thành phố, được bầu ra tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

BÌNH MINH

Ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp lễ, Tết

Ngày 12-12, Công an thành phố tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, hiệu quả của lực lượng Công an thành phố trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và duy trì ổn định phục vụ tốt hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

XEM TIẾP TRANG 2

Nỗ lực cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 diễn ra trong hai ngày 25 và 26-12. Thấy và trò các đội tuyển đang tập trung ôn luyện để hướng đến gặt hái những thành tích cao nhất ở kỳ thi này.

TRANG 5

Sức bật từ một chỉ thị về thi hành án dân sự

TRANG 4

Ươm mầm dự án khởi nghiệp của sinh viên

Không phải ngẫu nhiên mà các dự án khởi nghiệp của sinh viên Đại học Đà Nẵng liên tiếp được giải thưởng tại cuộc thi lớn trong nước. Đó là thành quả nghiên cứu nghiêm túc của sinh viên và khuyến khích, hỗ trợ từ phía nhà trường.

TRANG 3

Cuộc thi khởi nghiệp Startup Runway 2024 là bộ phận cho nhiều dự án của sinh viên. Ảnh: NGỌC HẠ

## Thảo luận, đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Sáng 12-12, kỳ họp thứ 21 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì, điều hành phiên thảo luận.

**Hỗ trợ nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô doanh nghiệp**

Thảo luận về tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đại biểu Huỳnh Huy Hòa, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, cho biết với số lượng doanh nghiệp và tỷ lệ doanh nghiệp của thành phố luôn nằm trong top 5 của cả nước nhưng Đà Nẵng chỉ xếp thứ 17/63 địa phương về quy mô GRDP và đóng góp khoảng 1,31% vào GDP của cả nước, tương tự thu ngân sách hàng năm cũng không nằm trong top 10 địa phương tổng thu ngân sách cao nhất



Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường sáng 12-12. Ảnh: NGỌC PHÚ

của cả nước. Do vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP nhanh trên 2 con số đã đề ra trong năm 2025, thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến doanh nghiệp. Trong đó, sớm nghiên cứu, hoàn thiện, ban hành, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có trọng điểm, với mức hỗ trợ phù hợp, có tác động

lớn, có tính lan tỏa hơn nữa; thu hút các doanh nghiệp lớn gắn với các chính sách đặc thù vượt trội liên quan Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ.

Liên quan đến tiêu chí, điều kiện lựa chọn và trình tự, thủ tục đăng ký, thẩm định, cấp phép thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố, đại biểu Lê Hồng Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, cho rằng Nghị quyết số 136/2024/QH15 đã quy định một số nội dung cơ bản nhằm triển khai việc thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới. Qua đó, phân tích tầm nhìn của thành phố trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thử nghiệm công nghệ mới. Việc này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố. Đại biểu đề nghị trong dự thảo nghị quyết cần bổ sung một số nội dung quy định rõ hơn đối với "Cơ quan hướng dẫn, kiểm soát quá trình thử nghiệm".

**Giải pháp căn cơ, hiệu quả để phát triển đô thị và nhà ở xã hội**

Thảo luận về Chương trình phát

triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, đại biểu Lê Tùng Lâm, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố, đánh giá, tính đến tháng 12-2024 cho thấy, một số chỉ tiêu chính rất khó hoàn thành, đạt được trong thời gian đến, đặc biệt là trong năm 2025. Cụ thể, mật độ đường giao thông đô thị hiện nay là 4,49% (chỉ tiêu đến năm 2025 là 10%); tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 3,08% (chỉ tiêu đến năm 2025 là 15%); diện tích cây xanh đô thị đạt 2,64m<sup>2</sup>/người (năm 2025 là 5m<sup>2</sup>/người); diện tích nhà bình quân đầu người là 28,1m<sup>2</sup>/người (năm 2025 là 30m<sup>2</sup>/người)... Đại biểu đề nghị cần xem chương trình phát triển đô thị là đầu mối dữ liệu thông tin quan trọng tích hợp nhiều nội dung, thông tin, số liệu liên quan đến nhiều chương trình, để án, dự án quan trọng, ưu tiên cần triển khai thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ; là công cụ quan trọng trong việc triển khai, theo dõi, giám sát, đánh giá công tác quản lý đầu tư

XEM TIẾP TRANG 2

## Thu ngân sách năm 2024 nhiều điểm sáng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2024 ước đạt 25.760 tỷ đồng, bằng 133,3% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 19,9% so với năm 2023. Trong đó: thu nội địa đạt 22.500 tỷ đồng, bằng 142,5% dự toán và tăng 23,4% so với năm 2023; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 91,4% dự toán và tăng 0,4% so với năm 2023. Đây là kết quả từ nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp với quyết tâm đạt các mục tiêu tăng trưởng ngay từ đầu năm.

TRANG 3



Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH In Trùng Khoa. Ảnh: M.QUÊ

Ảnh: M.QUÊ

### Quận Sơn Trà còn 6 phường sau sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 12-12, UBND quận Sơn Trà tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025. Lãnh đạo phòng Nội vụ công bố việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận theo Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 như sau: thành lập phường An Hải Nam trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Hải Đông và An Hải Tây. Sau khi thành lập, phường An Hải Nam có diện tích tự nhiên là 2,35km<sup>2</sup> và quy mô dân số là 34.494 người; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thọ Quang để nhập vào phường Mán Thái, sau khi điều chỉnh, phường Mán Thái mới có diện tích tự nhiên là 1,74km<sup>2</sup> và quy mô dân số là 29.935 người. Sau sắp xếp, quận Sơn Trà có 6 phường: An Hải Nam, An Hải Bắc, Phước Mỹ, Thọ Quang, Mán Thái, Nại Hiền Đông.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Quận ủy trình bày phương án sắp xếp chi bộ các phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính. Công an quận báo cáo giải pháp hỗ trợ cơ quan, tổ chức, công dân chuyển đổi giấy tờ và cập nhật cơ sở dữ liệu dân do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận nêu giải pháp hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đơn vị hành chính mới. UBND phường An Hải Tây trình bày giải pháp hỗ trợ tổ chức, công dân giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện sáp nhập phường An Hải Đông và phường An Hải Tây. UBND phường Thọ Quang báo cáo công tác chuẩn bị, bàn giao các tổ dân phố, cơ quan, tổ chức thuộc khu vực điều chỉnh địa giới hành chính qua cho phường Mán Thái.

THANH PHƯƠNG

### Những tài năng trẻ của bóng rổ Đà Nẵng

Bóng rổ là môn thể thao phổ biến, thu hút đông người chơi, được thành phố hướng tới xây dựng thành môn thể thao mạnh, cạnh tranh danh hiệu tại các giải đấu lớn...



TRANG 6

TRONG SỐ NÀY

2.000 vé tàu, xe miễn phí cho người lao động về quê ăn Tết

TRANG 5

ASEAN thúc đẩy thương mại nội khối thông qua kết nối giao thông

TRANG 6





# Sức bật từ một chỉ thị về thi hành án dân sự

Ngày 3-6-2024, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), với quyết tâm đưa công tác THADS trên địa bàn thành phố ngày càng thực hiện hiệu quả.

Chỉ thị số 42-CT/TU xác định, công tác THADS không chỉ là nhiệm vụ riêng của cơ quan THADS mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cao nhất trong việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ THADS. Các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với cơ quan THADS các cấp để chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành bản án theo thẩm quyền. Chỉ thị số 42-CT/TU cũng nêu yêu cầu chỉ bộ, lãnh đạo Cục THADS thành phố tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, khắc phục dứt điểm những hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ, hoạt động nghiệp vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng cơ quan THADS hai cấp đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.



Lực lượng thi hành án dân sự thành phố thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Chỉ thị số 42-CT/TU dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở quán triệt của Thành ủy, các quận, huyện ủy và các đảng ủy phường, xã đều ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU. Năm 2024, các cơ quan THADS thành phố tiếp tục đổi mới với rất nhiều khó khăn thách thức đặt ra như chuyển sang năm 2024 gần 6.300 việc, tăng 150% so với năm 2020. Số thủ tục mới cả về việc và về tiền tăng cao: về việc tăng 14,84% (tương ứng với trên 2.200 việc), về tiền tăng 136,11% (tăng gần 4.400 tỷ đồng) so với năm 2023. Số tiền phải thi hành nhận ủy thác những tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng cơ quan THADS hai cấp đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Ngày 18-7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở quán triệt của Thành ủy, các quận, huyện ủy và các đảng ủy phường, xã đều ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU. Năm 2024, các cơ quan THADS thành phố tiếp tục đổi mới với rất nhiều khó khăn thách thức đặt ra như chuyển sang năm 2024 gần 6.300 việc, tăng 150% so với năm 2020. Số thủ tục mới cả về việc và về tiền tăng cao: về việc tăng 14,84% (tương ứng với trên 2.200 việc), về tiền tăng 136,11% (tăng gần 4.400 tỷ đồng) so với năm 2023. Số tiền phải thi hành nhận ủy thác những tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng cơ quan THADS hai cấp đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

địa bàn đã giảm rõ rệt: từ gần 1.700 việc xuống chỉ còn trên 700 việc. Tiến độ, kết quả thu hồi, xử lý tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế có nhiều chuyển biến rõ rệt. Thi hành xong 48 việc/55 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 87,27%, tương ứng thi hành xong gần 312 tỷ đồng/358 tỷ đồng có điều kiện, đạt tỷ lệ 87,04% về tiền. Cơ quan THADS thành phố đã tập trung xử lý các tài sản đủ điều kiện pháp lý trong các bản án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, thủ hồi cho ngân sách UBND thành phố tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Bộ Tư pháp trong hoạt động THADS, ngày 30-7, Cục THADS thành phố phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng tổ chức hội nghị chỉ đạo, đơn đốc án tín dụng, ngân hàng. Kết quả, trong năm 2024, đã thi hành xong 160 việc, tương ứng với số tiền trên 840 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 29,57% về việc và 17,51% về tiền, tăng 73 việc tương ứng 84% và gần 311 tỷ đồng tương ứng 160% so với năm 2023. Với chủ trương đúng đắn, kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan THADS thành phố hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản được giao năm 2024. Cụ thể, thi hành xong 9.548 việc tương ứng với hơn 2.838,567 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 85,79% về việc và 47,44% về tiền), vượt chỉ tiêu được giao là 83,25% về việc và 46,45% về tiền. Thời gian thi hành án được rút ngắn, lượng án có điều kiện trên 1 năm nhưng chưa thi hành xong trên

# Nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động

Bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, người lao động được các cấp Công đoàn thành phố quan tâm, đặc biệt là phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa trở thành nơi gắn kết người lao động.

Hơn 15 năm đi vào hoạt động, Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng luôn thực hiện tốt chức năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, cán bộ hưu trí, con em người lao động. Trong năm 2024, Nhà Văn hóa phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia như chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ 2024"; chương trình "Tổng kết hoạt động Nhà Văn hóa Lao động năm 2023 và giao lưu Chào năm mới 2024"; chương trình tổ chức "Ngày hội Bánh chưng xanh"; ngày hội "Hiến máu tình nguyện"; chương trình hòa nhạc "Guitar Cổ điển"; chương trình nghệ thuật "Điện Biên - Ngày trở lại" và các hội thi thể thao do các cấp công đoàn tổ chức. Theo Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động Nguyễn Thị Tuyết Nhung, hiện nay nhà văn hóa có 26 câu lạc bộ với hơn 1.000 hội viên. Nhà văn hóa thực hiện hợp tác, liên kết để thành lập các CLB nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo nhiều sân chơi cho hội viên là công nhân, người lao động. "Chúng tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức sự kiện, không ngừng đa dạng hóa các hình thức hoạt động, lắng nghe ý kiến về nhu cầu thực tế của đoàn viên người

lao động. Đồng thời, chủ động tổ chức và phối hợp tái tạo sức lao động cho đoàn viên trước khi tiếp tục công việc. Đến nay, công đoàn ra mắt 5 điểm sinh hoạt tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian đến, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ nhân rộng mô hình này tại các doanh nghiệp có 200 lao động trở lên, chú trọng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thành phố có chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa Lao động phía đông, Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại, tại Khu công nghiệp Đà Nẵng và Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang (quận Sơn Trà) hiện vẫn chưa được đầu tư thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó, người dân tại khu vực cũng đang thiếu nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi và rèn luyện thể thao. Vì vậy, việc thành phố đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa Lao động phía đông là chủ trương rất đúng đắn, kịp thời, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của công nhân, người lao động và người dân sinh sống tại địa phương. Ông Lê Văn Đại cho biết, Nhà Văn hóa Lao động phía đông thành phố sẽ được xây dựng trên khu đất ký hiệu C1 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), vị trí 4 mặt tiền đường Văn Đôn-Chu Hùng Mãn-Vùng Thùng 8-Vùng Thùng 9, diện tích khoảng 7.423m<sup>2</sup>. Trong đó, diện tích dành cho văn hóa là 6.434m<sup>2</sup> và diện tích đất siêu thị mini khoảng 1.000m<sup>2</sup>. Tổng mức đầu tư dự án là 52 tỷ đồng, trong đó, thành phố hỗ trợ 26 tỷ đồng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư 26 tỷ đồng.

XUÂN HẬU

## Thông tin - Thông báo

### CÔNG NHÂN ĐIỆN LỰC HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG

Vừa qua, nhóm công nhân Điện lực Liên Chiểu đã nhanh chóng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông kịp thời.

Theo đó, nhóm công nhân đang trực công tác tại đơn vị phát hiện có người đi xe máy tại ngã tư vòng xoay đèn đỏ Tôn Đức Thắng-Nam Trân không may bị xe tải vướng ngã. Sau cú va chạm, nạn nhân (chị P.T.T.L) đã kịp thời nhảy khỏi xe, nhưng xe máy của chị không may bị xe tải kéo đi, ma sát với mặt đường bốc cháy. Chứng kiến vụ việc, nhóm công nhân Điện lực đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy, giúp đỡ nạn nhân sơ cứu ban đầu; đồng thời liên hệ, phối hợp và bàn giao hiện trường cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.



Công nhân Điện lực Liên Chiểu hỗ trợ dập tắt đám cháy.



Anh Trương Minh Tú trao lại tài sản bị đánh rơi cho chị Trần Thị Hoa.

nhìn thấy một túi xách phụ nữ nằm trên đường. Qua kiểm tra, bên trong túi xách có nhiều tài sản gồm điện thoại di động, số tiền lớn cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng đúng tên chị Trần Thị Hoa thường trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Sau khi xác nhận được thông tin, anh Tú và nhóm công tác đã nhanh chóng liên hệ và trao trả lại tài sản cho chị Hoa.

T.H

### Nên tăng thuế với thuốc lá

Bộ Y đề xuất tăng thuế theo một lộ trình đều đặn để giá thuốc lá theo kịp mức tăng thu nhập và dẫn hướng tới mức thuế tối ưu là chiếm 70-75% giá bán lẻ (như khuyến cáo của WHO) trong dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội có ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2025). Theo các chuyên gia, giá trung bình cho một bao thuốc 20 điếu phổ biến ở Việt Nam là 15.000 đồng. Ngoài ra, việc mua thuốc lá tại các cửa hàng cũng khá dễ dàng. Đây chính là những nguyên nhân khiến cho nhiều người có thể hút thuốc lá dù thu nhập ít hay nhiều. Theo các chuyên gia, thuốc lá đã tạo nên gánh nặng bệnh tật, làm suy giảm chất lượng nguồn lao động: Hơn 45 triệu người Việt Nam có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá và tử vong sớm do hút thuốc trực tiếp hoặc tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Phần lớn những người chết vì bệnh liên quan đến thuốc lá là những người trong độ tuổi lao động, bị tử vong sớm. Mỗi công dân Việt Nam bị ốm hoặc tử vong vì các bệnh



Những quầy bán thuốc lá lậu có thể dễ dàng bắt gặp trên đường phố. Tại thị trường nội địa, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được bán tại các nhà hàng, quán cà phê, tủ bán thuốc lá lẻ. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội hay các nền tảng buôn bán trực tuyến, thuốc lá lậu được bán tràn lan, dù loại đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Theo thống kê, mỗi năm có hàng nghìn vụ buôn lậu thuốc lá bị xử lý, với hàng triệu bao thuốc lá bị tịch thu và mức xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, với lợi nhuận lên tới 400-500%, việc buôn lậu thuốc lá vẫn khó có thể chấm dứt. Theo khuyến cáo của Ngân hàng thế giới: Buôn lậu thuốc lá là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng ngay cả khi có buôn lậu thì bằng chứng từ nhiều quốc gia cho thấy tăng thuế thuốc lá vẫn làm tăng thu ngân sách và giảm tiêu dùng. Hơn nữa các chính phủ có thể đồng thời thực thi các chính sách kiểm soát buôn lậu như tem thuốc lá, in cảnh báo sức khỏe ngôn ngữ địa phương (để phân biệt thuốc lậu), thực thi nghiêm việc chống buôn lậu và áp dụng các hình thức xử phạt nặng các vi phạm.

PV

### MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên: Lê Thị Gợi, trú tại: Trường Định, Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Tôi có làm thất lạc: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ cấp giấy 3170, số phát hành Đ 076532 do UBND huyện Hòa Vang cấp ngày 16-4-2004 mang tên: Mai Phước Hùng. Vậy ai nhặt được xin báo về số điện thoại: 0938647693.

### MỜI CHÀO GIÁ

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Tên hàng mục: "Khắc phục hư hỏng của thanh tra PCCC về nhà ga T1 các khu vực tầng hầm, tầng 1; 2; 3 nhà Nhà Ga T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng", với các thông tin cụ thể sau:

Bên mời chào giá: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Tên hàng mục: "Khắc phục hư hỏng của thanh tra PCCC về nhà ga T1 các khu vực tầng hầm, tầng 1; 2; 3 nhà Nhà Ga T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng". Thời gian phát hành thư mời chào giá: ngày 13-12-2024 đến 9 giờ ngày 19-12-2024. Thời gian nộp thư chào giá: chậm nhất vào 9 giờ ngày 19-12-2024. Các đơn vị có thể nhận thư mời chào giá trực tiếp qua Website: <https://www.vietnamairport.vn/danangairport>. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm chào giá. Trân trọng.

# Nỗ lực cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 diễn ra trong hai ngày 25 và 26-12. Thầy và trò các đội tuyển đang tập trung ôn luyện để hướng đến gặt hái những thành tích cao nhất ở kỳ thi này.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025, Đà Nẵng có 107 học sinh tham gia ở 11 đội tuyển (mỗi đội 10 thành viên, riêng đội tuyển tiếng Pháp 7 thành viên). Trong đó, 102 học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 4 học sinh của Trường THPT Phan Châu Trinh và 1 học sinh đến từ Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Thầy Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, những ngày này, thầy trò các đội tuyển tập trung ôn luyện với tinh thần quyết tâm cao. Năm học 2023-2024, nhà trường có 60/85 học sinh đoạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (70,6%), với 2 giải nhất, 17 giải nhì, 19 giải ba và 22 giải khuyến khích. Từ những thành tích đó, cùng với việc triển khai ôn luyện từ sớm, trường kỳ vọng số lượng giải, đặc biệt là giải cao năm nay sẽ nhiều hơn năm trước, qua đó mang vinh quang về thành phố, nhà trường và gia đình các em.

Bước vào giai đoạn "nước rút", thầy và trò trong các đội tuyển miệt mài ôn luyện bất kể ngày đêm. Ngoài thời gian học ở trường, lớp, các em tập trung học nhóm tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Là thành viên của đội tuyển Địa lý, Trịnh Việt Khang, học sinh lớp 12/16 Trường THPT Phan Châu Trinh cho biết, đội tuyển tập trung ôn thi từ đầu tháng 10-2024 tại thư viện Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Trong giai đoạn này, Ban giám hiệu và các thầy cô Trường THPT Phan Châu Trinh hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để em cần đổi lịch học chính khóa, tập trung cho kỳ thi học sinh giỏi. Bên cạnh kiến thức được giáo viên bồi dưỡng, Khang tập trung ôn cùng bạn và dành khoảng 2-3



Học sinh trong các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của thành phố năm học 2024-2025 ôn luyện với sự hướng dẫn tận tình, tâm huyết của thầy cô. Ảnh: XUÂN DỪNG

giờ buổi tối để tự ôn, bổ sung thêm kiến thức mới. "Được tham gia sân chơi trí tuệ cấp quốc gia là một niềm tự hào đối với em. Do đó, em đã lên kế hoạch ôn luyện kỹ, nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, sách chuyên để học tập. Đồng thời giữ tâm thế thoải mái, tự tin để chinh phục kỳ thi sắp tới", Khang chia sẻ.

Lần thứ 2 tham gia sân chơi học sinh giỏi quốc gia, Lê Văn Thanh Tuấn, học sinh lớp 12A3 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có nhiều kinh nghiệm trong ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi. Năm học 2023-2024, Tuấn tham gia đội tuyển Vật lý và giành giải khuyến khích quốc gia. Năm học cuối cấp này, em đang quyết tâm để giành được giải cao, hoàn thành ước mơ của mình. Hàng ngày, Tuấn tìm kiếm tài liệu, các bài tập từ những cuộc thi khu vực để tra đổi kiến thức.

Đặc biệt, em chủ động tìm đọc những cuốn sách của nước ngoài từ những nguồn uy tín để bổ sung kiến thức mới, sẵn sàng bước vào cuộc thi. "Ngoài ôn luyện với thầy cô, em dành thời gian học thêm tiếng Anh để đọc các tài liệu nước ngoài, nhằm hiểu sâu và sát nghĩa nhất các mô hình tiên tiến trên thế giới. Áp lực từ kỳ thi lớn, do đó em biến nó thành động lực để quyết tâm chiến thắng bản thân mình", Tuấn bày tỏ.

Sovới năm trước, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay tổ chức sớm hơn khoảng 10 ngày nên việc ôn luyện được các thầy, cô giáo đội tuyển tích cực triển khai. Thành viên của đội tuyển được tạm gác lịch học chính khóa để tập trung 6 ngày/tuần ôn luyện. Cô Phạm Thị Phương Dung, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phụ trách đội tuyển môn Hóa học cho hay, từ trước khi có

quyết định thành lập đội tuyển, cô trò từ đội dự tuyển đã tiến hành ôn tập, củng cố kiến thức nền tảng. Học sinh được ôn tập các chuyên đề chuyên sâu, bồi dưỡng kỹ năng làm bài từ thầy cô trong nhóm chuyên của nhà trường và chuyên gia. Bên cạnh đó, giáo viên chấm, sửa bài cho từng học sinh trong đội tuyển, đánh giá nhằm nắm bắt chất lượng ôn tập và tự ôn có hiệu quả. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả ôn luyện, cô chia nhóm học tập để học sinh hỗ trợ lẫn nhau; thường xuyên kiểm tra, đánh giá nhằm nắm bắt chất lượng ôn luyện, từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời, phù hợp. "Bước vào giai đoạn nước rút, thay vì bổ sung kiến thức, giáo viên tập trung hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh. Đồng thời, tư vấn, tạo tâm lý thoải mái, tự tin cho các em trước khi bước vào đấu trường trí tuệ", cô Dung nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Tấn Ngọc Thụy, để đạt kết quả cao nhất, sở chỉ đạo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tập huấn, phân công nhiệm vụ bồi dưỡng cho các thầy, cô giáo có chuyên môn cao, tâm huyết, nhiệt tình; đồng thời sắp xếp thời gian hợp lý ôn tập cho các em. Nhà trường phối hợp với phụ huynh chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần, tránh tạo áp lực cho học sinh khi ôn luyện. Trước khi bước vào kỳ thi, sở sẽ tổ chức gặp mặt, động viên các đội tuyển, chúc học sinh đạt thành tích cao nhất. Sau khi kỳ thi kết thúc, sở chỉ đạo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức ôn tập, hỗ trợ kiến thức chính khóa cho các em. "107 học sinh tham gia đội tuyển là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho học sinh Đà Nẵng tham gia đấu trường trí tuệ với nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố kỳ vọng thành tích năm nay sẽ bằng hoặc cao hơn năm trước, các em mang vinh quang về cho Đà Nẵng", ông Thụy nói.

KHÔI NGUYỄN

## Hơn 5,33 tỷ đồng giúp đỡ 654 địa chỉ nhân đạo

Ngày 12-12, Quận ủy Hải Châu sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố đến năm 2030; tổng kết 5 năm thực hiện chương trình "Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký giúp đỡ 1 địa chỉ nhân đạo". Qua 2 năm thực hiện đề án, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương toàn quận đăng ký 212 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị... Sau 5 năm thực hiện chương trình "Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký giúp đỡ 1 địa chỉ nhân đạo".

LAM PHƯƠNG

## Quận Liên Chiểu trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng

Ngày 12-12, UBND quận Liên Chiểu công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng quận Liên Chiểu. Sau 2 tháng phát động, cuộc thi thu hút đông đảo các tác giả, nhóm tác giả, họa sĩ chuyên và không chuyên trên cả nước tham gia. Ban tổ chức nhận 54 tác phẩm dự thi. Nhìn chung, các tác phẩm thể hiện năng lực riêng của mỗi tác giả, tạo sự đa dạng trong cách tiếp cận, truyền đạt những nét đặc trưng, dấu

ấn về văn hóa, lịch sử, địa danh, con người của mảnh đất Liên Chiểu. Qua chấm chọn, ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Trần Huy Mẫn (quận Thanh Khê), giải nhì cho tác giả Phạm Tam (Thành phố Hồ Chí Minh), giải ba cho tác giả Hoàng Thị Thu Thảo (tỉnh Quảng Nam). Dịp này, UBND quận công bố biểu trưng chính thức và bộ nhận diện thương hiệu của quận.

L.PHƯƠNG

## Đô thị

# Để trẻ em an toàn trên ô-tô khi tham gia giao thông

Luật Trật tự, An toàn giao thông (TTATGT) đường bộ có hiệu lực từ 1-1-2025, trong đó quy định việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô-tô khi tham gia giao thông. Theo đó, từ ngày 1-1-2026, trẻ dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Đây là một trong những điểm mới, tiến bộ, quan tâm đến đối tượng tham gia giao thông là trẻ em.

Điều 10, điểm 3, Luật TTATGT đường bộ năm 2024 quy định, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô-tô không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ô-tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Không chỉ riêng đối với trẻ em, Luật TTATGT đường bộ cũng quy định, người lái xe và người được chở trên ô-tô phải thắt đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Theo PGS. TS Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương (Trường Đại học Y tế Công cộng), xu hướng sử dụng ô-tô ở nước ta đang tăng nhanh, vì vậy việc bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô-tô là vấn đề cần được quan tâm. Qua một số nghiên cứu tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, bình quân chỉ có tỷ lệ 1,3% sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em. Do đó, trẻ



Lực lượng chức năng giám sát hoạt động vận chuyển học sinh bằng ô-tô để bảo đảm an toàn, đúng quy định. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

em không nên ngồi ghế trước bởi sẽ chịu nhiều tác động khi xảy ra tai nạn, va chạm; dễ văng ra ngoài xe; sự va đập của túi khí; hiệu động, tò mò; gây mất tập trung hơn cho người lái xe... Trên thế giới, việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô-tô đã được thực hiện từ nhiều năm qua như một quy định bắt buộc. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức, thực trạng việc sử dụng dây đai an toàn, thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô-tô khi tham gia giao thông còn chưa được chú trọng thực hiện. Vì vậy, trong quá trình cho trẻ em tham gia giao thông trên phương tiện ô-tô chưa bảo đảm an toàn, nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ. Nếu sử dụng thiết bị an toàn trên ô-tô cho trẻ em tham

gia giao thông hoàn toàn có thể hạn chế được những nguy cơ đáng tiếc khi có va chạm hoặc sự cố trong quá trình xe lưu thông. "Làm thế nào để các quy định mới của Luật TTATGT đường bộ, trong đó việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô-tô khi tham gia giao thông sớm đi vào cuộc sống đòi hỏi ý thức của cha mẹ, của người điều khiển phương tiện (lái xe) và của cả cộng đồng. Bên cạnh những quy định, chế tài của luật pháp, việc lựa chọn thiết bị an toàn, bảo đảm chất lượng để lắp đặt trên ô-tô dùng cho trẻ em khi tham gia giao thông cũng là vấn đề cần được tuyên truyền rộng rãi", PGS. TS. Phạm Việt Cường nêu.

Trao đổi về vấn đề này, TS. Dương Khánh Vân - đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, theo

quy định tối thiểu cho luật sử dụng thiết bị an toàn và dựa trên những bằng chứng hiện có, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị các yếu tố tối thiểu khi xây dựng luật sử dụng thiết bị an toàn gồm: yêu cầu đối với trẻ em sử dụng thiết bị an toàn cho đến ít nhất 10 tuổi/cao 135cm; hạn chế cho trẻ em ở độ tuổi nhất định ngồi ở ghế trước của ô-tô; có các yếu tố kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn tham chiếu cho thiết bị an toàn. "Tham chiếu trên những khuyến nghị này, chúng tôi nhận thấy nội dung Luật TTATGT đường bộ năm 2024 của Việt Nam hội tụ được những yếu tố mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn tham chiếu cho thiết bị an toàn cho trẻ em", TS. Dương Khánh Vân nói.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông Bùi Hồng Trung mong muốn các cơ quan chức năng, trên cơ sở các quy định của Luật TTATGT đường bộ tăng cường truyền thông phổ biến các quy định mới về bảo vệ trẻ em, đặc biệt việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô-tô khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự ủng hộ và tuân thủ quy định pháp luật của người tham gia giao thông và nâng cao an toàn giao thông, bảo vệ trẻ em là đối tượng yếu thế khi tham gia giao thông. Đồng thời, lan tỏa thông tin, tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân đối với những quy định của Luật TTATGT đường bộ...

THÀNH LÂN

## Bảo đảm điện phục vụ sản xuất hàng Tết Nguyên đán Ất Ty 2025

Để bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh; điện sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCP) chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án, triển khai nhiều hoạt động bảo đảm cung cấp điện. Theo đó, tháng 12-2024 và 1-2025, công suất phụ tải cực đại trong khu vực được dự báo đạt 3.888 MW, với sản lượng tiêu thụ trung bình mỗi ngày khoảng 69,2 triệu kWh. Các địa phương có mức tiêu thụ điện lớn gồm Đà Nẵng (9,23 triệu kWh), Quảng Ngãi (8,10 triệu kWh), Khánh Hòa (7,64 triệu kWh) và Quảng Nam (7,36 triệu kWh). EVNCP yêu cầu các công ty điện lực thành viên chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn lực để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, đặc biệt cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Ty 2025. Các đơn vị phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung xây dựng phương án ưu tiên, bảo đảm cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm phục vụ Tết và các khách hàng quan trọng được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

TRỌNG HÙNG

## 2.000 vé tàu, xe miễn phí cho người lao động về quê ăn Tết

Ngày 12-12, Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, trong kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, chương trình Hành trình Tết công đoàn tiếp tục được thực hiện với khoảng 2.000 vé tàu, xe và các chuyến xe miễn phí đưa đoàn viên, công nhân về quê đón Tết. Cùng chương trình "Tết Sum vầy - Xuân an lành" với nhiều hoạt động như chợ Tết Công đoàn 2025 (dự kiến vào ngày 9-1-2025) tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Phiên chợ sẽ phân

(mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố gặp khó khăn. Hỗ trợ quà cho 20.000 đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, mất việc làm, giảm giờ làm... Mức hỗ trợ mỗi người 1.000.000 đồng. Ngoài ra, 1.000 người lao động không về quê đón Tết cũng được công đoàn đến thăm và tặng quà; tổ chức gặp mặt, động viên 300 cán bộ công đoàn cơ sở; thăm hỏi người lao động làm việc trong đêm giao thừa...

GIA MINH

